



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ๘๑๐

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๘๖๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๐๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ข้อ ๑๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และเพื่อให้การดำเนินการตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีความเหมาะสมและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. จึงมีมติให้แก้ไขกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ นอกนั้นคงเดิม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๔, ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๔ - ๙ ต่อ ๑๐๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓

การแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๑. กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
๘ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> - ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน และผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น - ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนรับรอง - บุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น เสนอชื่อพร้อมประวัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) / (๒) ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนรับรอง
๘ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือตำแหน่งละสองคน
ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ส่งรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ภายใน ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายชื่อบุคคลพร้อมประวัติถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
๑๔ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖	อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือตำแหน่งละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง
ภายใน ๖ ก.พ. ๒๕๖๖	แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



๒. กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ	
	สพป. / สพม. ที่มีห้องที่รับผิดชอบหนึ่งจังหวัด	สพม. ที่มีห้องที่รับผิดชอบ ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งจังหวัด
๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ประสานผู้ว่าราชการ จังหวัด ให้พิจารณามอบหมายนายอำเภอ ในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวนหนึ่งคน	สำนักงาน ก.ค.ศ. ประสานผู้ว่าราชการ จังหวัด ให้พิจารณามอบหมายนายอำเภอ ในท้องที่รับผิดชอบซึ่งเป็นที่ตั้งของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวนหนึ่งคน
ภายใน ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖	ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งแบบการมอบหมายนายอำเภอถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.	
ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง	
ภายใน ๖ ก.พ. ๒๕๖๖	แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

๓. กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ประสานปลัดกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณามอบหมาย ผู้อำนวยการเขตในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เขตพื้นที่ศึกษาละหนึ่งคน
ภายใน ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖	ปลัดกรุงเทพมหานครส่งแบบการมอบหมายผู้อำนวยการเขตถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.
ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง
ภายใน ๖ ก.พ. ๒๕๖๖	แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

